

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG TIẾN TẬP TRUNG HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH, ÔN TẬP KIẾN THỨC, CHUẨN BỊ TỐT CHO KỶ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là kết thúc năm học 2022-2023. Trong thời gian này, thầy trò Trường Tiểu học Hùng Tiến đang tập trung cao cho việc hoàn thành chương trình, ôn tập kiến thức, chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra cuối năm. Nhằm động viên, nhắc nhở và điều chỉnh kịp thời phương pháp dạy và học, ôn tập cuối năm của đội ngũ giáo viên và các em học sinh toàn trường, ngoài việc các tổ khối SHCM bàn bạc thống nhất nội dung ôn tập, biện pháp phụ đạo học sinh yếu nhằm nâng cao chất lượng đại trà, hằng tuần, BGH nhà trường đã lên lớp kiểm tra, dự giờ, khảo sát nhanh chất lượng các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh... đặc biệt là các lớp đầu cấp, cuối cấp, các lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

Chiều ngày 18/4/2023, nhà trường đã tổ chức khảo sát chất lượng môn Toán khối 1. Dự khảo sát có 112/113 em học sinh khối 1 của 3 lớp 1A, 1B, 1C. Mặc dù là học sinh đầu cấp, nhưng được sự dạy bảo và rèn luyện chu đáo, tỉ mỉ của các cô giáo chủ nhiệm về tư thế ngồi học, nề nếp, nội quy trường lớp, đặc biệt là việc trung thực trong học tập và thi cử nên các em HS khối 1 rất nghiêm túc trong quá trình làm bài. Các em ngồi ngay ngắn, trật tự, thực hiện nghiêm túc quy chế thi.



HS lớp 1A đang làm bài khảo sát môn Toán



HS lớp 1B đang làm bài khảo sát môn Toán



HS lớp 1C đang làm bài khảo sát môn Toán

Việc tổ chức khảo sát của BGH được thực hiện nghiêm túc, nhẹ nhàng, không gây áp lực, căng thẳng đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Nội dung khảo sát theo chương trình SGK của BGDĐT đến thời điểm khảo sát. Cấu trúc đề khảo sát bao gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận.

Sau khi khảo sát, BGH đã chỉ đạo GV chấm bài và công bố kết quả. Đồng thời BGH cũng đã trao đổi, rút kinh nghiệm với GV, HS toàn khối về những ưu điểm và những hạn chế từ những bài làm của HS. Thông qua đó, giúp GV, HS có sự điều chỉnh kịp thời về phương pháp dạy và học trong thời gian còn lại của năm học.

Nguyễn Thị Tri